



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประเมินครั้งที่ ๑  
และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด นครศรีธรรมราช ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมีการดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำหนดดำเนินการประเมิน ครั้งที่ ๑ สอบข้อเขียนภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในวันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประเมินครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในข้อ ๙ และเกณฑ์การตัดสิน ในข้อ ๑๐ แห่งประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประเมินครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

**รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ**

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ **ในพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช**

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ที่มีรายชื่อในประกาศ รายชื่อฯ ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการเข้าสอบ ดังนี้

(๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าวคือ สุภาพสตรี ให้สวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น และสุภาพบุรุษ ให้สวมเสื้อ กางเกงขายาวทรงสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกางเกงยีนส์

(๒) เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิ์ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ ๒ (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)

(๓) ผู้มีสิทธิ์ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่น ที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน(ฉบับจริง) มาแสดง ต่อเจ้าหน้าที่ที่เท่านั้น

/ (๔) ให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว....

(๔) ให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์ ในเวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๕) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ  
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางระบบอินเทอร์เน็ต  
ทางเว็บไซต์ <https://nakhonsi.nfe.go.th>

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ มารายงานตัวภายใน  
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  
และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเรวัตน์ เพ็ชรสงฆ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประเมินครั้งที่ ๑  
และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช  
แนบท้ายประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑๐๐๑	นางสาวทิพย์ชนก ชูประสูตร
๑๐๐๒	นางสาวเหมวรรณ แอตล่า
๑๐๐๔	นายอภิวัฒน์ เขตนิคม
๑๐๐๕	นางสาวณัฐชฎาพร ศรีเมฆ
๑๐๐๘	นางสาวชนิษฐา สุวรรณโณ
๑๐๐๙	นางสาวพิชามณูช อนุรัตน์
๑๐๑๑	นางสาวพนัชพร เฟื่องใหม่
๑๐๑๓	นางสาวอภิษฎา ชอบแต่ง
๑๐๑๔	นายณัฐภาส จันทร์อุดม

